



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอดจดทะเบียนรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๘๐/๒๕๖๐

ด้วย นายทิวากร พรมแบน ผู้ร้อง อายุ ๔๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๑๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่าผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวรุ่งทิวา ออก่อน โดยมีได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กชายวีรภัทร พรมแบน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๕ เดือนเศษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ร้องก็อยู่กินร่วมกันกับนางสาวรุ่งทิวา และเด็กชายวีรภัทร บุตรผู้เยาว์ที่บ้านเลขที่ดังกล่าว ผู้ร้องและนางสาวรุ่งทิวา ได้ร่วมกันให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายวีรภัทรตลอดมา โดยผู้ร้องเป็นผู้ฝากครรภ์ แง้งเกิด และยอมให้ใช้นามสกุล “พรมแบน” ของผู้ร้อง โดยระบุในสูติบัตรว่าผู้ร้องเป็นบิดาของผู้เยาว์ ให้เรียกพ่อ แสดงออกเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า เด็กชายวีรภัทรเป็นบุตรของผู้ร้อง ให้การศึกษาด้วยการนำไปฝากให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนพระวิสุทธีวงษ์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันเด็กชายวีรภัทรกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งทิวาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากผู้ร้องและนางสาวรุ่งทิวาเป็นสามีภริยากันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรของผู้ร้องอันได้แก่เด็กชายวีรภัทร จึงเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางสาวรุ่งทิวา ผู้เป็นมารดา แต่เป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้ร้องและนางสาวรุ่งทิวาเคยจะไปจดทะเบียนสมรสกัน และผู้ร้องจะทำการจดทะเบียนรับเด็กชายวีรภัทรให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่ก็ได้กระทำการกระทั่งนางสาวรุ่งทิวา ได้ถึงแก่ความตายไปก่อน ผู้ร้องมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับรองบุตรรับเด็กชายวีรภัทร พรมแบน ผู้เยาว์เป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ เนื่องจากนางสาวรุ่งทิวา ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว และเด็กชายวีรภัทรยังไร้เดียงสาอยู่ ไม่อาจให้ความยินยอมได้ เจ้าพนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แจ้งว่าหากผู้ร้องประสงค์จะขอจดทะเบียนรับรองเด็กชายวีรภัทร เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องเป็นบิดาของเด็กชายวีรภัทรเสียก่อน จึงจะดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ผู้ร้องเป็นผู้มีอาชีพมั่นคง มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องคำพิพากษา ให้จำคุก ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้อง และมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กชายวีรภัทร พรมแบน เป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายได้

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี